

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN BÍ THƯ**  
**về lãnh đạo thực hiện thắng lợi**  
**cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009**

Ở nước ta, từ ngày hoà bình lập lại (năm 1954) đến nay, đã 6 lần tiến hành tổng điều tra dân số : Năm 1960 và 1974 ở miền Bắc, năm 1976 ở miền Nam và các năm 1979, 1989, 1999 trên phạm vi cả nước. Ngày 10-7-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào thời điểm 0 giờ ngày 01-4-2009.

Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2000 - 2009 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2010 - 2020. Tổng điều tra còn cung cấp các thông tin giám sát việc thực hiện "Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ" của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.

Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước là công việc rất lớn và phức tạp, liên quan đến các cấp, các ngành và mỗi người dân. Do vậy, để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01-4-2009, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng viên quán triệt và thực hiện tốt các công việc sau đây :

1- Các cấp uỷ đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn phải tổ chức quán triệt đến chi bộ và đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01-4-2009; coi tổng điều tra dân số năm 2009 là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của tất cả các ngành, các cấp; cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.

2- Lãnh đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, giải thích, vận động cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để thực hiện một cách thống nhất. Quan tâm đến công tác tư tưởng ở những địa bàn vừa có điều chỉnh địa giới hành chính, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc ít người, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục tiêu của cuộc tổng điều tra.

3- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Tổ chức tốt khâu xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; chú ý bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

4- Ban cán sự đảng Chính phủ tổng kết và báo cáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Căn cứ Chỉ thị này, các cấp uỷ đảng xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành mình, địa phương mình. Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể quần chúng tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Nơi nhận :

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

**T/M BỘ CHÍNH TRỊ**



**Trương Tấn Sang**